



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา โดยดำเนินการรับสมัครสอบระหว่าง วันที่ ๑๗-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สำหรับตำแหน่งผู้ฝึกสอน ดังนี้

๑. รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) รายละเอียดดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านข้อเขียน หากสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดผลคะแนนการสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๓๓๕๕๐๐ ได้ในวันเวลาราชการ

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม กำหนดสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านข้อเขียน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชมทุ่ง อาคารจำหน่ายสินค้าโอท็อป ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบลงทะเบียนการเข้าสอบตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. หากพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ (การสอบสัมภาษณ์จะเรียงลำดับจากการลงชื่อในแบบลงทะเบียนการเข้าสอบ)

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้


๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม โดยห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปก กางเกงขาสั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ สำหรับสุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง เสื้อไม่มีแขน และประพุดติดน เป็นสุภาพชนทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

๓.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ชัดเจน และบัตรประจำตัวสอบมาแสดงเพื่อเข้าสอบ โดยต้องแสดงคู่กันทั้งสองบัตร หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

/จึงประกาศ...

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณัฐปคัลภ์ วงศ์ริน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
ประธานคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๖๓๐๑	นางประภัสสร อินตะปัญญา
๒	๖๓๐๒	นางสาวปิยะนุช รินนายรักษ์
๓	๖๓๐๓	นางสาวจันจิรา ศักดิ์แสน

ตรวจสอบถูกต้อง

(นายณัฐปคัลภ์ วงศ์ริน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร